



# ข่าวประชาสัมพันธ์

โดยกองประชาสัมพันธ์ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก



## เจ้าฟ้าที่สง่างามของปวงชนชาวไทย

\*\*\*\*\*

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นอกจากทรงงานด้านการทหารแล้ว ยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นอเนกอนันต์ อันเป็นคุณูปการยิ่งแก่พสกนิกรชาวไทย ซึ่งทรงเห็นตเห็นน้อยทำเพื่อชาวไทยตามรอยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมาโดยตลอด

ปัจจุบันอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและทรงตระหนักดีว่าการสร้างสรรค์สังคมคุณภาพจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากเยาวชนไทยผู้เป็นอนาคตของชาติมิได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างเต็มที่ พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นในการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทย โดยเฉพาะเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญซึ่งยังขาดโอกาสทางการศึกษา ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา และทรงห่วงใยเยาวชนผู้ยากไร้จะขาดโอกาสทางการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารจึงทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ในถิ่นทุรกันดาร ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งกองทุนใหม่ อันเป็นกองทุนให้ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนไทย โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่กำลังอยู่ในวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถือเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ปราศจากข้อผูกพันใดๆ และมอบให้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าผู้ได้รับทุนจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้า ล้นกระหม่อม ที่มีต่อเยาวชนชาวไทย ประดุจแสงที่นำทางสว่างให้กับเยาวชน ซึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ดังพระราชดำรัสที่ว่า

"การที่บุคคลจะสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์และความดีความเจริญ ให้แก่ตนเองและแก่ชาติบ้านเมืองได้จริง นั้น จำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติ ๓ ส่วนประกอบพร้อมกัน ส่วนหนึ่งคือร่างกายที่แข็งแรง อันเกิดจากการรักษาและสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์อยู่เสมอ ส่วนหนึ่งคือจิตใจที่มั่นคงในคุณธรรม อันเกิดจากการฝึกฝนขัดเกลา โดยตลอดต่อเนื่อง ให้สะอาดประณีต และเข้มแข็งหนักแน่นในเหตุผล ในความสุจริตดีงาม ส่วนหนึ่งคือปัญญาที่เฉียบแหลม อันเกิดจากการหมั่นศึกษาเรียนรู้ แล้วนำมาขบคิดพิจารณา จนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจที่กระจ่างชัดเจน

คุณสมบัติทั้ง ๓ ส่วนนี้ หากมีพร้อมในบุคคลใด บุคคลนั้นย่อมสามารถประพฤติดตน ปฏิบัติงานให้สำเร็จผล เป็นประโยชน์ได้เต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด..." พระราโชวาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์เลิศล้ำ และสง่างาม ๖๔ ปี ที่ปวงชนชาวไทย มีเจ้าฟ้าคู่บุญแผ่นดินไทย และเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพที่เวียนมาถึงในวันที่ ๒๘ กรกฎาคมนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัย ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน